



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



อุทกภัย

สถานการณ์น้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

-ช่วงวันที่ 28 ก.ย.-16 ต.ค. เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 59 จังหวัด 318 อำเภอ 1,586 ตำบล 9,778 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 443,510ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 28 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิจิตร นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานีหนองบัวลำภู อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 148 อำเภอ 931 ตำบล 5,824 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 365,888 ครัวเรือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน รองปลัด สช.พร้อมคณะผู้บริหาร สช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ศูนย์พักพิงชุมชนท่ากอไผ่ หาดสวนยา หาดแสนสุข 1 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พร้อมมอบเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็น และתרפ.สนาม อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมทั้งรับฟังการสรุปสถานการณ์อุทกภัยของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อ.วารินชำราบ และอ.เมืองอุบลราชธานี

สถ.ห่วงเชื้อโรคจากน้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด)

-สถ.อุบลราชธานี ระบุประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสุขภาพ ซึ่งน้ำท่วมในระยะแรกอาจยังไม่มีเชื้อโรคมาก แต่เมื่อกลายเป็นน้ำขังจะสกปรกและมีเชื้อโรคมากขึ้น หากต้องดื่มน้ำแต่ละวันเป็นเวลานานจะยังมีโอกาสป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำท่วมมากขึ้น อาทิ โรคผิวหนัง โรคเท้าเปื่อย โรคท้องร่วง โรคฉี่หนู โรคตาแดง และโรคเครียด โดยข้อมูล (15 ต.ค.65) พบป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้า 5,524 คน ระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 1,278 คน โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ 51 คน ตาแดง 33 คน เลปโตสไปโรซิส 1 คน อากาศผื่นคันและอื่น ๆ 328 คน รวมมีผู้ป่วย 7,218 คน และเป็นผู้ป่วยใหม่ในวันนี้ด้วยโรคไข้หวัด และน้ำกัดเท้าถึง 135 คน



กัญชา

ควบคุมกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ

- ปัจจุบันกัญชาจัดเป็นสมุนไพรควบคุม แต่ยังไม่มีย.ร.บ.กัญชา กัญชง จึงจำเป็นที่ สช.ต้องออกประกาศเพิ่มเติมมาควบคุม โดยเฉพาะการกำหนดจำนวนปริมาณครอบครอง เช่นกำหนดว่าผู้ใดประสงค์เพาะปลูกกัญชาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนไม่เกิน 15 ต้น รวมทั้งคุมการโฆษณาในส่วนผลิตภัณฑ์กัญชา โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ที่เด็กเยาวชนเข้าถึง การห้ามใช้นันทนาการภายในบ้าน เพื่อไม่ให้ขัดอนุสัญญาระหว่างประเทศเรื่องกัญชา เนื่องจากมีกฎหมายควบคุม



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



ประเด็นสำคัญ

1. เฝ้าระวังการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, isaranews)

- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 ภายในประเทศ วันที่ 9-15 ต.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรายใหม่รักษาตัวใน รพ. 2,234 คน (เฉลี่ยวันละ 319 คน) ปอดอักเสบ 371 คน และมีอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 203 คน

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะ (Sentinel Surveillance) รวม 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ตาก อุตรดิตถ์ สระแก้ว สงขลา และชลบุรี ซึ่งเคยมีความเสี่ยง เช่น จังหวัดท่องเที่ยว จังหวัดชายแดน ดังนั้น จึงมีความพร้อมรับมือการระบาด แต่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จากการเฝ้าระวัง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่พบสัญญาณผิดปกติ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เพิ่มสูง ส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์ย่อยโอไมครอน BA.5 ส่วนสายพันธุ์ใหม่ XBB ที่สิงคโปร์ยืนยันแล้วว่าจำนวนติดเชื้อเพิ่มจริงแต่ไม่น่าจะมีความรุนแรงที่มากขึ้น หากพบในไทยเชื่อว่าสามารถจัดการได้ ขณะนี้กลุ่มเสี่ยงป่วยหนักเริ่มมีกลุ่มเล็กลง จากเดิมที่ไม่มีวัคซีนต้องเฝ้าระวังทุกกลุ่ม ตอนนี้คงเหลือกลุ่มอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไปและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สิ่งที่น่าห่วงคือ ผู้เสียชีวิตในสัปดาห์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ล่าสุดพบ 53 ราย เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน 28 ราย ดังนั้น คนทั่วไปที่รับวัคซีนแล้ว อยู่ในวัยทำงานก็ไม่มี ความกังวลมากเท่ากลุ่ม สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง</p> <p>2. ความรุนแรงสายพันธุ์ XBB สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (js100, TNN) - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี อพเดทความรุนแรงของเชื้อโควิดโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย XBB ว่า สธ.สิงคโปร์ พบโอมิครอน XBB มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน แต่ผู้ที่ติดกลับมีความเสี่ยงเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยกว่าโอมิครอน BA.5 ถึงร้อยละ 30 ปัจจัยหลักน่าจะมาจากการฉีดวัคซีนครบโดสและฉีดเข็มกระตุ้นถึงร้อยละ 79 ทั้งนี้ ได้ประสานกับศูนย์จีโนมสิงคโปร์แบบเรียลไทม์ได้รับการยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน XBB ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาทยังเฝ้าติดตามการกลายพันธุ์ของโอมิครอนสายพันธุ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป</p> <p>3. วัคซีนโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, INN, thaigov, workpointtoday, thebangkokinsight) - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ สธช ได้รับการส่งมอบวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ขวบจากผู้ผลิตแล้ว และได้กระจายวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม 5 แสนโดสไปยัง รพ. ทั่วประเทศแล้ว ยืนยันว่ามีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ออย. ทั้งนี้ ได้เริ่มฉีดให้เด็กกลุ่มเป้าหมายแล้วตั้งแต่ 12 ต.ค. เชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจ</p>	
 โรคฝีดาษวานร	
<p>ไทยพบผู้ป่วยรายที่ 11 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ข่าวหุ้น pptvhd36 ejan จส.100) - นพ.รศท. กฤษณียรรวิงค์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยพบผู้ป่วยฝีดาษลิงคนที่ 11 เป็นชายชาวไทย อายุ 40 ปี ประกอบอาชีพให้บริการนวดที่ประเทศกาตาร์ เริ่มมีอาการป่วยและเดินทางกลับมาประเทศไทย และได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อนุทิน พี่ชาย รมช.สธ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์ - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ร่วมพิธีศพ นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พี่ชายนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ที่วัดห้วยกรอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, hfocus, thejournalistclub, mcot, thailandplus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ตั้ง กก.บริหารศูนย์ปฏิบัติการรองรับการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. ให้ อบจ. พร้อมอนุกรรมการด้านบริหารจัดการด้านกฎหมาย วิชาการและติดตามประเมินผล สื่อสารประชาสัมพันธ์ ดูแลและติดตามการถ่ายโอน ล่าสุดลงนามเพิ่ม 2 จังหวัด เชียงรายและนันทบุรี รวมถ่ายโอนแล้ว 8 จังหวัด 577 แห่ง ยังไม่พบปัญหาในการจัดบริการประชาชน นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.แทนรองปลัดสธ. กล่าวถึงความกังวลเรื่องการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพอส.ว่า อบจ.จะมีการจ้างต่อหรือไม่ ระหว่างรอ อบจ.พร้อม สธ.ช่วยเหลือด้วยการจ้างงาน พอส.และลูกจ้างกลุ่มที่รอการถ่ายโอนจนกว่า อบจ.พร้อมจ้างงานต่อ เบื้องต้น 2 เดือนแรก</p>	
<p>โรคอัลไซเมอร์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัดสธ.รักษาการแทน อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุสมบูรณ์ในปี 2565 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่สำคัญมากคือ ภาวะสมองเสื่อม สาเหตุหนึ่งมาจากโรคอัลไซเมอร์ที่พบเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อธิบดีกรม สบส. มอบนโยบายปี 2566 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(thailandplus) -อธิบดีกรมสบส. มอบนโยบายการดำเนินงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข ใน 8 ด้าน สร้างสุขภาพดีให้ประชาชนไทยอย่างยั่งยืน</p>	
<p>สบสข. เห็นชอบ ศูนย์เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ เข้าสู่ระบบบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ประชาชาติธุรกิจ) - บอร์ด สบสข. เห็นชอบ "ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (สบข.)" เป็นสถานบริการระบบบัตรทอง ให้บริการ "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600" สิทธิประโยชน์เริ่มปีงบประมาณ 2566 ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นบริการ 2.1 หมื่นคนต่อปี</p>	
<p>ยุติการตั้งครรภ์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ -ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2565 กำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ที่จะยุติการตั้งครรภ์ต้องได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นก่อน เพื่อให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้าน โดยจะมีผลบังคับใช้นับจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาอีก 30 วัน</p>	
<p>เตือนไวรัส RSV ในผู้สูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipost, มติชน, prachachat) -นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาวปีนี้ โรคไวรัส RSV กำลังแพร่ระบาดในเด็กเล็ก และคนสูงอายุซึ่งจะมีอาการป่วยมากกว่าเด็กเล็กหลายเท่า โดยพบผู้ป่วยวัย 93 ปีติดเชื้อไวรัส RSV จากเด็กเล็กในบ้าน มีอาการหนักกว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของผู้ป่วยเมื่อต้นปี ขณะนี้ยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส RSV ที่มีประสิทธิภาพ การป้องกันคนสูงอายุติดเชื้อ RSV จึงมีความสำคัญ โดยใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด และอย่าให้เด็กเล็กที่ป่วยเป็นหวัดเข้าใกล้คนสูงอายุ</p>	
<p>ยุกันดา ล็อกดาว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ -สำนักข่าวบีบีซีรายงานรัฐบาลยุกันดาประกาศล็อกดาว 2 เมือง ได้แก่ เมืองมูเบนเด และเมืองโกลัดเคียง เช่น คาสซานดา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากการระบาดของไวรัสอีโบล่า โดยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว 19 ราย จากผู้ติดเชื้อที่บันทึกไว้ 58 ราย อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้</p>	